

เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสุขอนามัยที่ดีใน
โรงเรียนบางกะปิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒

ชื่อผู้รายงาน นางอุทุมพร จิตรแสง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา โรงเรียนบางกะปิ
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสุขอนามัยที่ดีในโรงเรียนบางกะปิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยใช้การประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ซึ่งเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดขนาดจากตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้แก่ ผู้บริหารจำนวน ๔ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๑๘๔ คน นักเรียนจำนวน ๓๔๖ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายในการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสุขอนามัยที่ดีในโรงเรียนบางกะปิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ สรุปได้ดังนี้

๑. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า ในภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติได้และวัตถุประสงค์ของโครงการครอบคลุมกิจกรรมที่กำหนดสามารถกำกับ ติดตามงานตามโครงการได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการผ่านการพิจารณาความจำเป็นและสภาพปัญหาจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

๒. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ในภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบและเพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับการดำเนินงานโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

๓. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามโครงการจนประสบผลสำเร็จมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ดูแล ผลการดำเนินโครงการเวลามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

๔. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินพึงพอใจกับการได้รับการอำนวยความสะดวกและใช้โรงอาหารที่ดีถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ พึงพอใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก